



ที่ นฐ ๐๐๑๙/๐๗๒๗/๒๗

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ถนนศูนย์ราชการ นฐ ๗๓๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ทะเบียนเป้าหมายศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แนวทางการประเมินความพร้อมการจัดลำดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบรายงานประเมินความพร้อมการจัดระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพ	จำนวน ๑ ฉบับ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการส่งเสริมการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมไม่ได้รับงบประมาณจาก พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี) และแนวทางการประเมินความพร้อมการจัดลำดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพ ในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้จังหวัดดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาและดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจ/หน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กิจกรรมไม่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี) ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน ๘ แห่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๖๕) และให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้จังหวัดทราบ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. ศึกษาและดำเนินงานตามแนวทางการประเมินความพร้อมการจัดลำดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อำเภอละ ๓ หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชน และนำข้อมูลกองทุนชุมชนมาใช้วางแผนขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัด ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑ - ๒ ตามแบบรายงานที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และให้จัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ชื่อ"จนท.งานทุนนครปฐม" โดยอำเภอสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ พร้อมแบบรายงานได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพพรรณ ไชยปัทม์)  
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
โทรศัพท์/โทรสาร๐-๓๔๓๔-๐๐๒๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑-๔



อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถิ่นหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ